



อังกศร
24
ธนวาคม

บทอ่านที่ 1

2 ซมอ 7:1-5,8-12,14ก,16

เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงเข้าไปประทับในพระราชวังและองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานความสงบจากการสู้รบ... แต่ในคืนนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ท่านว่า “จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ ท่านจะไม่ใช่ผู้สร้างวิหารให้เราอยู่... เราให้ท่านเล็กเล็กลงในทุ่งหญ้ามาเป็นผู้นำอิสราเอล ประชากรของเรา เราอยู่กับท่านไม่ว่าท่านไปไหน... เราจะให้ท่านได้พักจากศัตรูทั้งปวงของท่าน เรา องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศแก่ท่านว่า เราจะสร้างราชวงศ์ให้ท่าน เมื่อท่านสิ้นชีวิตในวัยชรา และถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษแล้ว เราจะตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของท่าน ซึ่งเป็นบุตรของท่าน ให้เป็นกษัตริย์ต่อจากท่าน เราจะพิทักษ์รักษาอาณาจักรของเขาให้มั่นคง เราจะเป้นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา ราชวงศ์และอาณาจักรของท่านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้าเราตลอดไป อำนาจปกครองของท่านจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไป”

พระวรสาร

ลก 1:67-79

เวลานั้น เศคาริยาห์ ผู้เป็นบิดาได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม จึงกล่าวพยากรณ์ดังนี้
“ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะพระองค์เสด็จเยี่ยม และทรงกอบกู้ประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงปลุกพระผู้กอบกู้ผู้ทรงอำนาจขึ้นมา จากราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด ผู้รับใช้พระองค์ ตามที่ทรงสัญญาไว้ โดยปากของบรรดาประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ตั้งแต่โบราณกาลว่าจะให้เรารอดพ้นจากศัตรู จากเงื้อมมือของผู้ที่เกลียดชังเรา ทรงสัญญาว่าจะทรงแสดงพระกรุณาแก่บรรพบุรุษของเรา ทรงระลึกถึงพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และคำปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อับราฮัม บรรพบุรุษของเราว่าจะทรงช่วยเราให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรู เพื่อรับใช้พระองค์โดยปราศจากความหวาดกลัวใด ๆ ให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ตลอดชีวิตของเรา ส่วนเจ้า ทารกเอ๋ย เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นประกาศกของพระเจ้าสูงสุด เจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเตรียมทางสำหรับพระองค์ เพื่อให้ประชากรของพระองค์รู้ว่า เขาจะรอดพ้น เพราะบาปของเขาได้รับการอภัย เดชะพระเมตตากรุณาของพระเจ้าของเรา พระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเราจากเบื้องบนตั้งแสงอรุโณทัย ส่องแสงสว่างให้ทุกคนที่อยู่ในความมืดและในเงาแห่งความตาย เพื่อจะนำเท้าของเราให้ดำเนินไปตามทางแห่งสันติสุข”



ข้อคิด

บทภาวนาของเศคาริยาห์บทนี้มีความหมายลึกซึ้งมาก กล่าวถึงแผนการแห่งการกอบกู้ของพระเจ้า กล่าวถึงคำมั่นสัญญาของพระเจ้า กล่าวถึงการยกบาป แสงสว่างและสันติสุข เศคาริยาห์รำพึงถึงเรื่องนี้และทำให้บทภาวนาบทนี้เป็นบทสวดที่ดีสำหรับเรา พระเยซูเจ้าได้สอนเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจน เศคาริยาห์สวดพระเยซูเจ้าทรงสอนและปฏิบัติ บรรดาพระสงฆ์และนักบวชต้องสวดบทภาวนานี้ทุกเช้าเพื่อให้ชีวิตของตนอยู่ในหนทางของการไถ่บาปเสมอ บรรดาคริสตชนทุกคนก็สมควรที่จะให้บทภาวนานี้นำทางชีวิตเราเหมือนกัน เราจะเข้าใจพระเมตตากรุณาของพระเจ้ามากขึ้น เปิดพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วสวด รำพึงถึงเรื่องนี้ดู เราจะพบกับความเชื่อที่ลึกซึ้งขึ้นแน่นอน

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาล

เตรียมรับเสด็จ

พระคริสตเจ้า

สดด 89:1-2,3-4,

26,28

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 4